
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 

วันพุธที ่26 เมษายน 2566 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.15  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที ่หนึ ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก  
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ 1902/1619 
ลงวันที่ 25 เมษายน 2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาผูกพันโครงการ และขอเพ่ิมวงเงินโครงการ
ซ่ึงประธานสภาฯ ได้วินิจฉัยแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องด่วน จึงได้บรรจุเพ่ิมเข้าเป็นระเบียบวาระท่ี 6  

1.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ 
นายฉตัรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรงุเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้าให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง 

   - ที่ประชุมรับทราบ 

    2. กระทู้ถาม 
2.1 กระทู้ถามสดของนายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล เรื่อง ปัญหาจุดกลับรถใต้รางรถไฟฟ้าสายสีทอง 

ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน 
       - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์ วิศณุ 
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

2.2 กระทู้ถามสดของนางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองระบายน้ำ 
ซอยโปโล 1 เขตปทุมวัน 

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนกระทู้ถามสดตามท่ีผู้เสนอขอถอน 

3. เรื่องท่ีคณะกรรมการพจิารณาเสร็จแล้ว 
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดใน

กรุงเทพมหานคร 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพ่ือมอบให้

ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
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4. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
ญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาผูกพันโครงการ และขอเพ่ิมวงเงินโครงการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาผูกพันโครงการ  

และขอเพ่ิมวงเงินโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตราชเทวี  
งานเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รายการผูกพัน 
โครงการค่าเช่าที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ) งบประมาณ 374,000 บาท  
จากระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2564 -2568) วงเงินโครงการ 1,164,000 บาท เป็นระยะเวลา
ดำเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2564-2569) วงเงินโครงการ 2,029,750 บาท เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยกับ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

5. เรื่องท่ีเสนอใหม ่
5.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดลักษณะของอาคาร  และพื้นที่ว่าง

นอกอาคารเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... (เสนอโดยนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์) 
- ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่งถึงขั้นตอนการลงมติว่าจะรับหลักการ

หรือไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และที่ประชุมได้ มีมติให้ เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครสมัยประชุมถัดไปตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 

5.2 ญัตติของนายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานด้านการระงับเหตุอัคคีภัย 

- ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
5.3 ญัตติของนายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมประสิทธิภาพ

การลอกท่อระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฝนตามฤดูกาลที่ตกหนักทั่วทั้ง
กรุงเทพมหานคร 

- ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
5.4 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ

ศึกษาการนำเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เข้ามาปรับใช้การปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 

5.5 ญัตติของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื ่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหา 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทุกมิติทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 

- ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
5.6 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดฌาปนสถาน 

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครปรับปรุงเตาเผาศพให้มีค่ามลพิษเป็นไปตามมาตรฐาน 
- ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมถัดไป

ตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
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5.7 ญัตติของนายสุรจิตต์  พงษ์สิ งห์ วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครยกระดั บ 
การให้บริการของสำนักอนามัยในการดูแลรักษาและช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทารุณกรรม
หรือจากสาเหตุอื่น 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 
5.8 ญัตติด้วยวาจาของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบ

ความมั่นคงแข็งแรงของเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา และต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และพิจารณาแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ 

- ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
5.9 ญัตติด้วยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครประสานงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตในการกำหนดที่เลือกตั้งให้ใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัย เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

- ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 

6. เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ แจ้งปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2566 ตั้งแต่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และจะเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพุทธศักราช 2566  
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566  
 

เลิกประชุมเวลา 17.20 น. 
 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


